

รัฐบาลสเปนเร่งอัดฉีดงบประมาณ COVID-19 ทางตรงแก่ SMEs

วิกฤติ COVID-19 กระทบเศรษฐกิจของสเปนอย่างรุนแรง โดยมีอัตราการหดตัวสูงสุดในยุโรป ซึ่งทำให้รัฐบาลต้องเร่งดำเนินมาตรการเพื่อพยุงเศรษฐกิจไปพร้อมกับการรอผลสำเร็จของวัคซีนในการชะลอการแพร่ระบาด และการจัดสรรงบประมาณจากสหภาพยุโรป (European recovery funds) วงเงินรวม 1.4 แสนล้านยูโร

กระทรวงเศรษฐกิจสเปนได้เร่งดำเนินมาตรการเยียวยาทางตรง (Direct aid) แก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อบรรเทาผลกระทบของวิกฤติ COVID-19 ตามข้อเรียกร้องของภาคเอกชน และรัฐบาลแคว้นปกครองตนเอง โดยเฉพาะแคว้นที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมา รัฐบาลกลางดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือเฉพาะทางอ้อม* เท่านั้น ซึ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องผ่านมาตรการทางการเงินของสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กำกับกระทรวงการคลัง และการลดหย่อนภาษี รวมถึงมาตรการคงการจ้างงาน (ERTE) การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ และการประกันรายได้

ในการนี้ ธนาคารกลางของสเปนประกาศให้การสนับสนุนมาตรการเยียวยาทางตรงอย่างเต็มที่ ขณะที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการทางอ้อมของรัฐบาล โดยเฉพาะการค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งทำให้ระดับหนี้ของภาคเอกชนพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยหากสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ยังคงยืดเยื้อ อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ 1 ในทุกๆ 5 บริษัท ประสบภาวะล้มละลาย โดยเฉพาะธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคแรงงาน ซึ่งพึ่งพาแรงงานชั่วคราวเป็นหลัก ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระทบการฟื้นตัวในระยะยาว โดยข้อกังวลของธนาคารกลางสเปนนั้น สอดคล้องกับการแจ้งเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งประเมินว่า ปัญหาดังกล่าวอาจนำไปสู่วิกฤติในภาคการธนาคารในที่สุด หากรัฐบาลไม่เร่งอัดฉีดงบประมาณทางตรง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา หลายประเทศได้ดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบทางตรง และทางอ้อมควบคู่กันไป

หลายฝ่ายประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจของสเปนในปี 2564 ต่ำกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 7.2 (หรือร้อยละ 9.8 หากรวมการใช้จ่ายงบ EU funds) และเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การขนส่ง และการสนับสนุนการ จะไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ภายในปีนี้

*หมายเหตุ: “Plan de Refuerzo” วงเงิน 4.2 พันล้านยูโร เน้นให้การเสริมสภาพคล่องแก่ธุรกิจค้าปลีกรายย่อย และธุรกิจ hospitality เป็นสำคัญ โดยการดำเนินมาตรการ อาทิ การลดต้นทุนคงที่ การชะลอการชำระภาษี และการจ่ายค่าประกันสังคม

ที่มา : El Pais กุมภาพันธ์ 2564

ความเห็น สดศ.

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ กระทบกับกำลังซื้อ และการบริโภคภาคครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม นอกจากรัฐบาลจะดำเนินมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19 แล้ว ยังกำหนดแนวทางเพื่อเร่งรัดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ที่เป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ (สัดส่วนร้อยละ 14 ของ GDP) รวมถึงเร่งการฉีดวัคซีนให้แพร่หลาย โดยตั้งเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรทั่วประเทศ ภายในฤดูร้อนปีนี้

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ